

**Trường THCS Thị trấn Văn Điền tổ chức Lễ trưởng thành Đội  
và kết nạp Đoàn viên mới năm học 2022 - 2023**

**Ngày 23/4/2023, Liên đội trường THCS Thị trấn Văn Điền tổ chức lễ trưởng thành Đội và kết nạp Đoàn viên mới năm học 2022 – 2023 cho 67 em **Đội viên ưu tú khối 9.****

Đến dự với buổi lễ có chị Phạm Phương Thảo – Bí thư Đoàn Thị trấn Văn Điền; cô giáo Trương Thị Quý Hoa – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; thầy giáo Hoàng Khắc Hiền – Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn nhà trường; cô giáo Đặng Thị Bích, thầy giáo Nguyễn Hữu Hoà – Phó Hiệu trưởng nhà trường; cô giáo Lưu Thị Kiều My – Bí thư chi Đoàn nhà trường; các em học sinh trong Ban chỉ huy Liên đội, các em học sinh là Chi đội trưởng, lớp trưởng và sao đỏ các khối lớp 6,7,8.

Cách đây 92 năm, Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh ra đời. Công cuộc xây dựng đất nước đã có rất nhiều tấm gương Đội viên đã hy sinh anh dũng. Để có được ngày hôm nay, đất nước hoàn toàn thống nhất và phát triển, mỗi đội viên là một bông hoa, mỗi việc làm của Đội là một vườn hoa nghìn việc tốt. Nối tiếp truyền thống của biết bao anh hùng đã hy sinh, lớp lớp Đội viên ngày nay đã tu dưỡng học tập và đạt thành tích cao trong mọi lĩnh vực. Để đạt được kết quả cao như vậy là cả một quá trình phấn đấu rèn luyện của mỗi em đội viên.

Trường THCS Thị trấn Văn Điền tổ chức lễ trưởng thành Đội cho các em, đồng thời kết nạp các em học sinh ưu tú vào hàng ngũ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giúp các em tiếp tục có thêm một môi trường mới để rèn luyện, phấn đấu, cống hiến sức mình cho đất nước. Để được kết nạp vào đội ngũ Đoàn viên thanh niên, các em đã trải qua quá trình rèn luyện trong nhiều năm và tham gia lớp học Cảm tình Đoàn vô cùng ý nghĩa. Vậy là từ ngày 24/3/2023, các em Đội viên khối 9 đã chính thức trở thành những thanh niên của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.



Thay mặt các Đội viên trưởng thành, em Nguyễn Thị Mai Hồng – học sinh lớp 9A1 đã có những lời phát biểu trước khi được đứng trong hàng ngũ Thanh niên Việt Nam: “Từ khi em được kết nạp Đội, được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, em thấy rất vinh dự và tự hào được đứng trong tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, em luôn tự hứa với bản thân mình rằng vinh dự thế, tự hào là thế thì mình phải cố gắng phấn đấu học tập tốt, tham gia các phong trào hoạt động Đội sôi nổi, nhiệt tình, để trở thành con ngoan, trò giỏi cháu ngoan của Bác Hồ. Trong các năm học qua em được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo cùng sự giúp đỡ của các bạn trong chi Đội, em cảm thấy mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn để có thể bước tiếp chặng đường dài phía trước. Thay mặt cho các bạn Đội viên trưởng thành em xin hứa sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, giữ vững nề nếp, xứng đáng là tấm gương cho các em lớp dưới noi theo”.

Tiếp đó, vào ngày 25/3/2023, các em vinh dự tham gia Lễ kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra tại Ủy ban nhân dân Thị trấn Văn Điển. Với tư cách là các Đoàn viên chính thức, các em học sinh vô cùng tự hào trong hàng ngũ thanh niên Việt Nam. Mong rằng các em hãy tiếp tục không ngừng rèn luyện và phấn đấu để trở thành một Đoàn viên ưu tú, phát huy sức trẻ và tinh thần sáng tạo, đóng góp cho công cuộc dựng xây đất nước vững mạnh.



*Thực hiện: Nguyễn Thị Mai Hương*